

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

หน่วยงาน โรงพยาบาลหนองม่วง

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ: หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
๒. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลหนองม่วงใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
๔. ภาพกิจกรรม ที่ระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

Linkภายนอก : ไม่มี

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางพนิดา บริบูรณ์บันเทิง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองประธาน คณะทำงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายเกรียงไกร คำคุณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายวรวิญญ์ ชูสังข์วัลย์)

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองม่วง โทร ๐ ๓๖๔๓๑๕๘๕

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๗/๕๕๙

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตโรงพยาบาลหนองม่วง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ รวมทั้งนโยบายและมาตรการที่มุ่งให้องค์กรในสังกัดเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาให้บริการ ซึ่งการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตของผู้บริหารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบาย ทิศทาง การวางแผน ตลอดจนมีบทบาทในการสั่งการและชี้้นำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมาตรการเร่งด่วนเชิงรุก เพื่อการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) ๔ มาตรการสำคัญ คือ (๑) มาตรการใช้รตราชการ (๒) มาตรการเบิกค่าตอบแทน (๓) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (๔) มาตรการการจัดหาพัสดุและได้กำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการการป้องกันการทุจริต ละการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดำเนินการติดตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของโรงพยาบาลหนองม่วงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องมีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป

(นางพนิดา บริบูรณ์บันเทิง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

() อนุมัติ

(นายเกรียงไกร คำคุณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
"โรงพยาบาลหนองม่วงใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้าพเจ้านายแพทย์เกรียงไกร คำคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง ในฐานะผู้บริหารของโรงพยาบาลหนองม่วง ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลหนองม่วงให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

และขอถวายสัตย์จะว่าจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชกษัตริย์ จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเกรียงไกร คำคุณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง

การประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลหนองม่วง
บุคลากรโรงพยาบาลหนองม่วง ร่วมแสดงเจตนารมณ์ความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อต้านการทุจริต

ร่วมต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
สถานที่ โรงพยาบาลหนองม่วง

